

Số: 123/TB-VKS-TĐ

Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Gương điển hình tập thể và cá nhân năm 2023

Năm 2023, VKSND hai cấp tỉnh Kon Tum đã ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND tỉnh Kon Tum và kế hoạch, chương trình công tác của các đơn vị, tạo hình ảnh đẹp của người cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân trong lòng nhân dân. VKSND tỉnh Kon Tum thông báo một số tấm gương điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu để các đơn vị trong toàn ngành KSND tỉnh Kon Tum học tập và noi gương như sau:

1. Tập thể

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Tô đã tổ chức cuộc thi Báo cáo vụ án hình sự bằng sơ đồ tư duy. Cuộc thi được tổ chức với tinh thần giao lưu, học hỏi là chính. Đây là hình thức tự học mà đơn vị đánh giá là cần thiết và hiệu quả. Qua cuộc thi, các Kiểm sát viên có cơ hội học hỏi lẫn nhau, học hỏi về sự tư duy, về cách sử dụng các phần mềm, về cách xây dựng sơ đồ để từ đó hoàn thiện mỗi cá nhân khi áp dụng vào thực tiễn nghiệp vụ. Đây là một các làm hay, gương điển hình của tập thể trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cần được nhân rộng đến VKSN hai cấp.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sa Thầy đã phối hợp với chính quyền xã Ya Ly đã trao, tặng và trồng 50 cây sầu riêng, giống Monthon (Thái Lan), trị giá: 6.000.000đ để hộ gia đình ông A Dương (SN 1979, trú tại Làng chờ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy), chuyển đổi diện tích cây trồng (mì) không hiệu quả, sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, hình thành vườn cây ăn trái kiểu mẫu, từ đó các hộ gia đình khác học tập. Đây là điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*” được Hội đồng thi đua VKSND tỉnh Kon Tum lựa chọn để nhân rộng đến VKSND hai cấp.

2. Cá nhân

Đồng chí Trần Quốc Bảo - Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã có thành tích xuất sắc trong công tác THQCT và KSĐT vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 07/05/2023 tại ngã ba Đào Duy Từ - Trần Văn Hai. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khi xảy ra đã gây lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ. Việc nhanh chóng vào cuộc, điều tra, truy tìm, bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội của Cơ quan Công an và Viện kiểm sát đã góp

phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, làm cho cán bộ yên tâm công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh cũng như ngăn chặn và đẩy lùi tình hình tội phạm giết người, chống người thi hành công vụ tại địa phương. Đồng chí Bảo đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen đối với thành tích đặc biệt xuất sắc trên.

Trên đây là những tấm gương điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân tiêu biểu trong ngành KSND tỉnh Kon Tum năm 2023. VKSND tỉnh Kon Tum thông báo để cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động VKSND hai cấp biết, học tập, nhân rộng, đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSND tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ - VKSND tỉnh;
- Các VKSND cấp huyện;
- Lưu: VT, VPTH.

**TL. VIÊN TRƯỞNG
CHANH VĂN PHÒNG**



Lê Thị Mỹ Hạnh